
Hverfisnefnd Oddeyrar 
 

24. fundur 
 
Hverfisnefnd Oddeyrar kom saman til fundar í matsal Oddeyrarskóla þriðjudaginn  
16. nóvember 2004 og hófst fundur kl. 18.00. 
Mætt voru:  Hjalti Jóhannesson,  Jón Einar Jóhannesson,  Hafdís Pálsdóttir, Hallgrímur 
Skaptason,  Sólveig Jóhannsdóttir (seinni hluta fundar). 
 

 

1. Svar frá Fasteignum Akureyrar. 
Hjalti  greindi frá svari Guðríðar Friðriksdóttur 16.112004 við fyrirspurn hans 
varðandi fjármögnun sparkvallar á lóð Oddeyrarskóla og fyrirhuguðum 
framkvæmdum á lóð skólans. Fram kom að Fasteignir Akureyrarbæjar sáu um 
þessa framkvæmd að öllu leyti nema gervigrasið var framkvæmt af KSÍ. 
Endurbætur á lóðinni eru áfram á áætlun 2005-7.  Forgangsröðun verkefna er 
ákveðin í samráði við skólastjórnendur Oddeyrarskóla. 

2. Undirbúningur aðfundar. 
Rædd var dagskrá aðalfundar og Hjalti kynnti skýrslu nefndarinnar og aðrir 
komu með tillögur að viðbótum og lagfæringum í yfirlitið. 

3. Endurnýjun hverfisnefndar. 
Farið var yfir hverjir gefa kost á sér til áframhaldandi setu í nefndinni. 

 
 

 
Fleira ekki gert, 
Hjalti Jóhannesson og 
Sólveig Jóhannsdóttir rituðu fundargerð. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


